

*

Số - KL/HU
Dự thảo

KẾT LUẬN
CỦA HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY

sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị Huyện ủy ngày 28/3/2024, sau khi nghe Báo cáo số 873-BC/HU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*viết tắt là Kết luận 01-KL/TW*) và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cơ bản thống nhất Báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. Về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 02/11/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp ủy đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã rất tích cực trong việc triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh biểu dương, khen thưởng gương “người tốt – việc tốt” bằng những hình thức phù hợp, sinh động, tạo tính lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời gắn việc học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, là sức mạnh to lớn vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên; việc tuyên truyền thông qua mạng xã hội ngày càng mang lại hiệu quả tích cực. Việc tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác, chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể, thể hiện trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã nỗ lực, sáng kiến trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, duy trì, phát triển và lan tỏa các mô hình hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, góp phần không nhỏ vào việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ xây dựng phát triển quê hương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, đó là chưa có mô hình mới hiệu quả, có sức lan tỏa lớn, phần lớn là thực hiện “Tiết kiệm làm theo Bác”. Việc xác lập và nhân rộng mô hình từ cơ sở còn hạn chế, khó khăn nhất định; hiệu quả một số mô hình tại cơ sở bị giảm dần theo thời gian do không đổi mới về cách thức triển khai, tổ chức thực hiện. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề từng quý, có nơi thực hiện chưa tốt, chưa sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Câu lạc bộ “*Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác*” thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoạt động không theo quy chế được, vì mỗi hội nhóm, mỗi thành viên có mục đích, cách thức hoạt động riêng.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; chưa có sự đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác. Chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Để thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW trong thời gian đến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cần tập trung hơn nữa vào 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết và nghiêm túc thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng, trách nhiệm chính trị của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình, người tốt, việc tốt.

4. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.

5. Tập trung tuyên truyền kết quả sau Hội thảo khoa học “Khát vọng Bình Sơn”, lồng ghép tuyên truyền kết quả Hội thảo với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện thi đua xây dựng Bình Sơn “giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện, nhân rộng các mô hình, việc làm có hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, trọng tâm là: Hướng ứng thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; xây dựng nhiều mô hình mới, có ý nghĩa; đưa việc học tập và làm theo Bác thành phong trào trào mạnh mẽ, rộng khắp.

II. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kết luận này.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện có trách nhiệm theo

dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận này, kịp thời báo cáo Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách, TMGV Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- TT. HĐND, UBND huyện,
- MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện,
- Các đồng chí HUV,
- Lưu VPHU.

**T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ**

Võ Văn Đông